

Số: 18 /KH-THCS.BR

Bưng Riềng, ngày 13 tháng 09 năm 2023

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng học sinh giỏi các môn văn hoá khối lớp 9, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Olympic 27 /4 lớp 8 cấp huyện. Năm học 2023-2024

Căn cứ Công văn số 522/PGDĐT ngày 11/9/2023 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024;

Căn cứ Kế hoạch số 23/PGD ngày 12/9/2023 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc hướng dẫn thi chọn học sinh giỏi lớp 9 và Olympic 27 tháng 4 lớp 8 cấp huyện, năm học 2023-2024

Căn cứ tình hình thực tế của Nhà trường, trường THCS Bưng Riềng lập Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

Tuyển chọn được đội tuyển học sinh giỏi có chất lượng tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện .

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, phát huy tinh thần sáng tạo, tự học, tự rèn luyện của học sinh.

2. Yêu cầu:

Các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyển chọn đội tuyển và phân công giáo viên có kinh nghiệm bồi dưỡng ngay từ đầu năm học.

Giáo viên được phân công giảng dạy nhiệt tình có trách nhiệm, học sinh nghiêm túc trong học tập, cố gắng phấn đấu để nâng cao tỉ lệ học sinh giỏi của trường.

Việc bồi dưỡng học sinh giỏi trong nhà trường cần phải đảm bảo tính lâu dài, tính kế thừa để đạt kết quả cao.

II. Kế hoạch tổ chức thực hiện:

1. Công tác tuyển chọn học sinh giỏi.

Dựa trên cơ sở kết quả học tập của học sinh năm học 2022-2023, những học sinh đã được bồi dưỡng năm học 2022-2023 và quá trình giảng dạy từ đầu năm 2023-2024, các tổ bộ môn lập danh sách học sinh tham gia đội tuyển và đề xuất phân công giáo viên bồi dưỡng để nhà trường tiến hành tuyển chọn và thành lập đội tuyển, bố trí giáo viên giảng dạy.

Điều kiện vào đội tuyển: Có học lực khá, giỏi, hạnh kiểm tốt.

Tổ nộp danh sách giáo viên bồi dưỡng **hạn chót ngày 16/09/2023**;

Giáo viên bồi dưỡng tuyển chọn và nộp danh sách học sinh tham gia ôn tập học sinh giỏi **hạn chót ngày 16/09/2023**.

2. Thời lượng bồi dưỡng:

Môn Toán, Văn, tiếng Anh bồi dưỡng: 45 tiết, các môn còn lại 30 tiết.

3. Thời gian bồi dưỡng: Dự kiến bắt đầu từ ngày **18/09/2023 đến 09/12/2023** vào 14h đến 16h 30 thứ 2 hàng tuần (những tuần cuối tăng cường 2 buổi/ tuần)

4. Số môn và chương trình bồi dưỡng:

Số môn:

Khối 8: Toán, Văn, tiếng Anh.

Khối 9: Toán, Văn, tiếng Anh, Sinh, Sử, Lý, Hóa, Địa, Tin, nghiên cứu KHKT,....

Nội dung chương trình bồi dưỡng:

Giáo viên bộ môn được phân công bồi dưỡng căn cứ trên chương trình giảng dạy các bộ môn để xây dựng kế hoạch ôn tập, soạn bài theo chương trình sách giáo khoa nâng cao.

Định hướng theo ma trận và cấu trúc đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện các năm liền kề.

III. Tổ chức thực hiện:

Các tổ trưởng lập kế hoạch bồi dưỡng HS giỏi và đề xuất danh sách giáo viên và học sinh tham gia dạy và học bồi dưỡng. Trực tiếp theo dõi việc bồi dưỡng của giáo viên trong tổ, hỗ trợ và đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao;

Giáo viên thường xuyên kiểm tra học sinh trong quá trình bồi dưỡng để bổ sung kiến thức cho học sinh; phối hợp với GVCN và Ban Đại diện CMHS lớp nhắc

nhờ, động viên học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng đầy đủ và học tập nghiêm túc; tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ năng lực của học sinh để có hướng điều chỉnh phương pháp và nội dung bồi dưỡng cho phù hợp;

Nhà trường chọn đội tuyển HSG chính thức thông qua đề xuất của giáo viên dạy, giáo viên chủ nhiệm và TTCM.

IV. Khen thưởng:

Căn cứ vào kết quả sau khi dự thi của học sinh, ngoài việc khen thưởng theo quy định của Ngành, Nhà trường sẽ phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh của trường trích một phần kinh phí bổ sung khen thưởng cho giáo viên dạy và học sinh đạt từ giải khuyến khích trở lên.

Trên đây là Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2023-2024, yêu cầu các tổ, bộ phận, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện, trong quá trình thực hiện có thể có những thay đổi cho phù hợp với cấp trên và tình hình thực tế của Nhà trường. Nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời với BGH để hướng dẫn, giải quyết ./.

Nơi nhận:

- Phòng GD (báo cáo);
- Tổ CM, GV (thực hiện);
- Website trường;
- Lưu: VT + CM.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Phan Văn Trinh